



Thông điệp này được đăng bằng tiếng Anh, Русский, Soomaali, Español, 简体中文, và Tiếng Việt tại trang mạng <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 11 tháng 2 năm 2022

Đến: Gửi đến: Nhân viên và Đối tác của Văn phòng ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services - ODDS)

Về việc: Báo cáo hàng quý cho Dự luật Thượng viện SB 710

[Dự luật 710 của Thượng viện](#) (SB 710) có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Dự luật quy định việc sử dụng các biện pháp hạn chế và tách biệt không tự nguyện đối với trẻ em nhận các dịch vụ tại một số cơ quan bao gồm cả cơ sở dành cho trẻ em của Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (ODDS). Dự luật đã bổ sung các yêu cầu báo cáo mới cho mỗi Chương Trình Trẻ Em Ở Cùng Gia Chủ (Host Home and Children's Residential) của Văn phòng ODDS.

Báo cáo đầu tiên cho giai đoạn Tháng 9-Tháng 12 năm 2021 có sẵn trực tuyến bằng tiếng Anh tại trang mạng <https://go.usa.gov/xtGXA>. Bản dịch của báo cáo sẽ sớm được đăng tại trang mạng <https://go.usa.gov/xtGXe> với tiêu đề “Báo cáo Dự luật 710 của Thượng viện.”

Báo cáo bao gồm các hướng dẫn để đọc báo cáo này, báo cáo tóm tắt từ Văn phòng ODDS và các số riêng lẻ từ mỗi Chương Trình Trẻ Em Ở Cùng Gia Chủ. Các báo cáo trong tương lai sẽ được đăng tại trang mạng <https://go.usa.gov/xtGXe>.

Tôi muốn cảm ơn tất cả cơ quan cung cấp và nhân viên Văn phòng ODDS đã làm việc để phát triển, theo dõi và thực hiện báo cáo mới này. Báo cáo thúc đẩy chúng tôi theo hướng trở thành một chương trình có nhiều dữ liệu hơn và sẽ hữu ích cho các cuộc thảo luận về hệ thống và chính sách trong tương lai.

Trân trọng,



Lilia Teninty

Giám đốc

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Thông điệp của Giám đốc ODDS trước đây được đăng tại
<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter @OregonODDS và tham khảo trang web của chúng tôi.

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người điếc, mù điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập trang mạng www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.